



นับวันปัญหาตัดไม้ทำลายป่าจะมีมากขึ้น ส่งผลกระทบถึงระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำลำธาร และโลกร้อนมากขึ้น

ส่วนการฟื้นฟูป่าก็ทำได้ไม่ทันกับผู้ซึ่งบุกรุกที่รุกคืบเข้ามาในพื้นที่ป่าหลายแห่งทั่วประเทศ

นายประลอง คำรงค์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

เปิดเผยว่า จากสภาพป่ามีจำนวนลดลง ความเสียหายป่าไม้ปี 2551 เหลือเพียง 33% ของพื้นที่ทั่วประเทศ

เมื่อป่าไม้ของชาติเริ่มมีอัตราเสี่ยงลดลงแบบนี้ ภาครัฐจึงมีนโยบาย มาตรการต่างๆ ในการดูแลรักษาป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้มีอัตราแนวโน้มคงที่ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคประชาชนและเอกชน

นโยบายของ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรีรมว.ทส. ภายใต้ความรับผิดชอบของ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้พยายามให้กรมป่าไม้ได้เพิ่มมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาป่า โดยเฉพาะป่าเดิม และเพิ่มป่าใหม่

โครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่ใกล้ๆ พื้นที่ป่าช่วยกันอนุรักษ์รักษา และหวงแหนพื้นที่ป่าของตนเองให้คงอยู่และเพิ่มขึ้น

โดยมีกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชน เช่น การปลูกเสริมพืชป่า อาหารชุมชน การป้องกันรักษาป่า และไฟป่า การตระเวนดูแลป่า รวมทั้งการ



'ป่าไม้' ลุยปกป้องป่าชุมชนหนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ



สร้างจิตสำนึกของชุมชนและชาวบ้านในการดูแลรักษาป่าอีกด้วย

ภาครัฐและเอกชนจะคอยสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุน อุปกรณ์ หรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคอยให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับป่าไม้ จนชุมชนสามารถดูแลรักษาป่าได้ด้วยชุมชนเอง

นายประลองกล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวไม่เพียงจะช่วยให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเท่านั้น ยังส่งผลให้เกิดแหล่งน้ำและความหลากหลายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น

แต่งบประมาณจากทางภาครัฐมีอยู่อย่างจำกัด กรมป่าไม้จึงได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน เข้าร่วมอุดหนุนและส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน

เพื่อให้สามารถอยู่กับป่า ใช้ประโยชน์จากป่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการให้ประโยชน์ และไม่บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า กรมป่าไม้ได้จัดทำโครงการป่าชุมชนแล้ว 8,782 แห่ง หรือมีพื้นที่ประมาณ 3.5 ล้านไร่ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 21,850 แห่ง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไป ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือช่วยกัน ป่าไม้ของประเทศไทยจะได้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

หากหน่วยงาน หรือองค์กรใด สนใจอยากเข้าร่วมโครงการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชนและกรมป่าไม้ ยินดีและพร้อมร่วมมือทันที ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0-2579-5476 หรือ 08-9909-1584

"มีป่าของประเทศไทยเป็นของทุกคน ถึงเวลานแล้วที่เราต้องร่วมมือรักษาให้เห็นแผ่นดินคงอยู่ด้วยความอุดมสมบูรณ์และสมดุล ธรรมชาติก็จะเกื้อหนุนเราให้อยู่อย่างมีความสุขตลอดไป" นายประลองกล่าวในที่สุด

ต้องช่วยกันอย่างจริงจัง

นันทวรรณ มนตรี

